

Côn Đảo, ngày 12 tháng 10 năm 2018

BÁO CÁO

Kết quả công tác tháng 10 và chương trình công tác tháng 11 năm 2018 của HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

I. Kết quả công tác tháng 10 năm 2018:

Tháng 10 năm 2018, hoạt động của HĐND huyện theo đúng Luật Tổ chức Chính quyền địa phương và Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015, các Quy chế làm việc của HĐND huyện, Kế hoạch số 20/KH-HĐND ngày 06 tháng 8 năm 2018 về những nhiệm vụ công tác chủ yếu của HĐND huyện trong 5 tháng cuối năm 2018. Cổng thông tin điện tử của HĐND huyện được duy trì hoạt động thường xuyên và cập nhật tin bài, Thường trực và hai Ban HĐND huyện đã tổ chức triển khai công tác, hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ.

Thường trực HĐND huyện: Thực hiện và theo dõi việc tổ chức giám sát của 3 đoàn giám sát theo Chương trình công tác năm 2018 của Thường trực và hai Ban HĐND huyện. Thường trực HĐND huyện tổ chức giám sát công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thủy và đường bộ, trật tự, mỹ quan đô thị trên địa bàn theo Kế hoạch số 23/KH-HĐND ngày 24/9/2018. Tham dự và báo cáo kết quả công tác trong tháng tại hội nghị giao ban hàng tháng giữa Thường trực Huyện uỷ với Thường trực HĐND huyện, UBND và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện. Ban hành Nghị quyết của Thường trực HĐND huyện về quy định trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan nhà nước ở địa phương trong việc bảo đảm thời gian trình dự thảo Nghị quyết, báo cáo, đề án tại kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri, chất vấn, yêu cầu, kiến nghị giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân huyện và xin ý kiến, chủ trương của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện; triển khai đến các vị Đại biểu HĐND huyện về Quyết định 854-QĐ/TU ngày 27/8/2018 của Tỉnh uỷ về việc ban hành quy định trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong việc tiếp thu ý kiến đóng góp của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trên địa bàn tỉnh.

Bộ phận chuyên trách HĐND huyện: Tập trung cho việc xây dựng hệ thống các kế hoạch, văn bản phục vụ cho Phiên họp thứ 26 của Thường trực HĐND huyện quyết định việc triệu tập và dự kiến nội dung, chương trình, thời gian tổ chức Kỳ họp thứ Chín – Kỳ họp thường lệ cuối năm thứ ba trong nhiệm kỳ của HĐND huyện. Duy trì việc hội ý công tác giữa Thường trực, Văn phòng với Bộ phận chuyên trách HĐND huyện vào sáng thứ

hai hàng tuần, công tác tiếp công dân thường xuyên trong giờ hành chính và định kỳ vào buổi sáng các ngày thứ năm hàng tuần, dự các buổi tiếp, đối thoại với công dân của Chủ tịch UBND huyện. Tiếp tục theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và tham dự các cuộc họp, hội nghị, các buổi làm việc do Thường trực Huyện ủy, UBND huyện tổ chức.

Ban Kinh tế - Xã hội: Tiếp tục theo dõi việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-HĐND về thực hiện thí điểm chủ trương cha mẹ học sinh tham gia đóng góp kinh phí để chi trả học đồng thuê giáo viên cấp học mầm non của Kỳ họp thứ Tám (bất thường) của HĐND huyện; Theo dõi, đôn đốc, giám sát việc thực hiện các ý kiến, kiến nghị của Ban, của cử tri trong lĩnh vực kinh tế - xã hội; Tổ chức giám sát việc xây dựng, ban hành và thực hiện các quy chế, quy định về quản lý, thu, chi, sử dụng các loại Quỹ khuyến học, Quỹ bảo trợ trẻ em, Quỹ đền ơn đáp nghĩa và Quỹ vì người nghèo trong năm 2017 và 9 tháng năm 2018 theo Kế hoạch số 06/KH-KTXH ngày 17/9/2018. Thẩm tra và đề xuất với Thường trực HĐND huyện tại Phiên họp thứ 26 về việc điều chuyển, điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch vốn sự nghiệp kinh tế năm 2018 theo đề nghị của UBND huyện tại Tờ trình số 158/TTr-UBND ngày 03/10/2018.

Ban Pháp chế: Tiếp tục theo dõi, kiểm tra, đôn đốc giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, các hồ sơ còn tồn đọng về lĩnh vực đất đai - xây dựng, các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ Bảy; Tổ chức làm việc thống nhất quan điểm giữa Viện KSND huyện và Hạt Kiểm lâm - Ban Quản lý VQG Côn Đảo về nội dung trả lời thỉnh thị của Viện KSND tỉnh tại Công văn 466A/VKS-P1 ngày 13/8/2018 khi VKSND huyện đang gặp khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện điểm b khoản 1 Điều 244 Bộ luật hình sự năm 2015 quy định về hành vi “Tàng trữ, vận chuyển, buôn bán trái phép cá thể, bộ phận cơ thể sự sống hoặc sản phẩm của động vật...” thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được bảo vệ tại địa phương. Tổ chức giám sát trực tiếp một số hồ sơ giải quyết thủ tục về đất đai – xây dựng cho nhân dân theo Kế hoạch số 05/KH-BPC ngày 28/8/2018.

Năm Tổ đại biểu HĐND huyện: duy trì tốt mối quan hệ với cử tri, công dân trong khu vực trúng cử, theo dõi, giám sát kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ Bảy HĐND huyện.

II. Chương trình công tác tháng 11 năm 2018:

HĐND huyện tiếp tục triển khai nhiệm vụ theo quy định của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015, theo các quy chế làm việc và Kế hoạch công tác năm 2018 của HĐND huyện:

Thường trực và bộ phận chuyên trách HĐND huyện: Duy trì việc hội ý công tác vào sáng thứ hai hàng tuần, công tác tiếp công dân thường xuyên trong giờ hành chính và định kỳ vào buổi sáng các ngày thứ năm hàng tuần, tham gia các buổi tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện; tham dự các cuộc họp, hội nghị do Thường trực HĐND tỉnh,

Thường trực Huyện ủy, Thường trực UBND huyện tổ chức khi được mời tham dự. Dự và báo cáo tại hội nghị giao ban tháng 11/2018 giữa Thường trực Huyện ủy với Thường trực HĐND huyện, UBND và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện. Duy trì tốt hoạt động của Cổng thông tin điện tử của HĐND huyện.

Triển khai thực hiện các kế hoạch, văn bản do Phiên họp thứ 26 của Thường trực HĐND huyện ban hành về việc chuẩn bị tổ chức Kỳ họp thứ Chín của HĐND huyện, tập trung cho công tác chuẩn bị TXCT trước Kỳ họp cuối năm của HĐND tỉnh và huyện và sau Kỳ họp thứ 6 của Quốc hội, chuẩn bị cho công tác lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu.

Tiếp tục làm tốt công tác kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, tiếp tục giám sát việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết Kỳ họp thứ Sáu, Bảy, Tám của HĐND huyện

Ban Pháp Chế: Tiếp tục theo dõi kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, nhất là các hồ sơ còn tồn đọng trong lĩnh vực đất đai, xây dựng và các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ Sáu và Bảy trong lĩnh vực pháp chế. Tổ chức khảo sát phục vụ cho công tác thẩm tra tài liệu Kỳ họp thứ Chín HĐND huyện theo kế hoạch của Ban.

Ban Kinh tế - Xã hội: Tiếp tục theo dõi, đôn đốc, giám sát việc thực hiện các kiến nghị của Ban, của cử tri trong lĩnh vực kinh tế - xã hội. Tổ chức khảo sát phục vụ cho công tác thẩm tra tài liệu Kỳ họp thứ Chín HĐND huyện theo kế hoạch của Ban. Rà soát, tham mưu cho Thường trực HĐND huyện về tình hình và kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2018.

Các Tổ đại biểu, các đại biểu HĐND huyện tiếp tục làm tốt việc giữ mối quan hệ gắn bó với cử tri, lắng nghe và phản ánh các ý kiến, nguyện vọng, hợp pháp, chính đáng của cử tri; tiếp tục theo dõi, giám sát kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trong và sau Kỳ họp thứ Sáu, Bảy và Tám của HĐND huyện. Phối hợp với các Ban công tác MTCS triển khai thực hiện Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Chín HĐND huyện./.

Nơi nhận

- TTr. HĐND tỉnh (b/c)
- TTr. Huyện ủy (b/c);
- UBND, BTTtr UBMTTQVN huyện;
- Các thành viên TTr. HĐND huyện;
- Các Ban và các đại biểu HĐND huyện;
- Đăng trên Cổng TTĐT HĐND huyện;
- Lưu: VT+ TH.

**TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Minh Nhựt

